



ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์
เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการบริหารงานศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 กำหนดหน้าที่ โครงสร้างบุคลากร และการบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย สามารถตอบสนองความต้องการของคณาจารย์ในด้านงานวิจัยได้มากขึ้น รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบผลงานวิจัยที่คณาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์ได้ทำไว้ โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะเศรษฐศาสตร์จึงให้ยกเลิกประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 โดยให้ใช้ข้อความตามประกาศนี้แทน

1) ให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานกลางของคณะเศรษฐศาสตร์ ในการรับงานวิจัยที่จะดำเนินการโดยคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ในระดับคณะ และเป็นแหล่งให้บริการในด้าน งานวิจัยแก่คณาจารย์ในคณะ

2) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มีหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวก สดวกให้แก่โครงการวิจัยต่างๆ ที่นำเข้ามาสู่คณะเศรษฐศาสตร์โดยคณาจารย์ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง ของคณะเศรษฐศาสตร์ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์ทุก รูปแบบ

3) โครงสร้างบุคลากรของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย

3.1 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มีหน้าที่บริหารศูนย์วิจัยฯ พัฒนาระบบงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ให้ทันสมัย ประสานงานกับโครงการวิจัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานวิจัยให้สาธารณชนได้ทราบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จะได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

3.2 คณะกรรมการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มีหน้าที่ดำเนินการบริหารตาม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการประกอบด้วย อาจารย์ที่คณบดีเสนอชื่อ 1 คน คณาจารย์ผู้แทนจาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้แทนจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และผู้แทนจากภาควิชาสหกรณ์ ภาควิชาละ 1 คน และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง โดยให้ คณะกรรมการฯ พิจารณาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สามารถเสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ได้ไม่เกิน 2 คน โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อเสนอคณบดีแต่งตั้ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

3.3 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และกรรมการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จำนวนและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

4) เพื่อให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มีรายได้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน จึงให้โครงการวิจัยทุกโครงการที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งที่ดำเนินการผ่านหรือไม่ผ่านศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การจัดสรรเงินที่จะต้องแบ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

4.1 โครงการพัฒนาวิชาการภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (เฉพาะการว่าจ้างศึกษาวิจัย) แบ่งเป็นดังนี้ คือ

จากร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งสิ้นของโครงการที่กันไว้สำหรับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้จัดสรรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ

ร้อยละ 35 แบ่งให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง)

ร้อยละ 15 แบ่งให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ (ส่วนกลาง)

ร้อยละ 15 แบ่งให้กับภาควิชาที่หัวหน้าโครงการสังกัด

ร้อยละ 35 แบ่งให้กับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

4.2 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 (เฉพาะทุนช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ) แบ่งเป็นดังนี้ คือ

จากร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งสิ้นของโครงการวิจัย หรือตามการอนุมัติของแหล่งทุนจัดสรรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ

ร้อยละ 5 แบ่งให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง)

ร้อยละ 15 แบ่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ร้อยละ 20 แบ่งให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ (ส่วนกลาง)

ร้อยละ 20 แบ่งให้กับภาควิชาที่หัวหน้าโครงการสังกัด

ร้อยละ 40 แบ่งให้กับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มิ่งดั่ง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์